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“ความหวังนี้ไม่ทำาให้เราผิดหวัง”

 หนังสือเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ เป็นบทบันทึก เป็นภูมิปัญญา 

เป็นเอกสารอ้างอิง เป็นสิ่งที่เหนือกาลเวลา มนุษย์เลือกตัวอักษรที่ร้อยเรียง

และบันทึกตัวอักษรเหล่านั้นไว้ในกระดาษ เพื่อส่งต่อบทบันทึก ภูมิปัญญา  

การอ้างอิงสู่กัน

 ผมอ่านสมณโองการปีศักดิ์สิทธิ์ 2025 ของสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส ซึ่งออกมาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2024 ในโอกาสสมโภชการเสด็จ

ขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ เป็นสมณสมัยที่ 12 ของพระองค์ท่าน โดย

ใช้หัวข้อว่า Spes Non Confundit “ความหวังนี้ไม่ทำาให้เราผิดหวัง” ใน

ช่วงกำาลังเดินทาง ค่อย ๆ อ่านไปเรื่อย ๆ ซึมซับสิ่งเหล่านี้ระหว่างเส้นทาง 

ในขณะเดียวกันก็ถามตัวเองว่า พระสันตะปาปากำาลังจะบอกอะไรเรา พระเป็นเจ้า 

กำาลังปรารถนาให้เราทำาอะไรบ้างในช่วงเวลานี้ พระพรมากมายในหลากหลาย 

กระแสเรียก เส้นทางยาวไกลกับการสะสมความเชื่อ คำาอธิบายทางเทววิทยา 

ธรรมประเพณีปฏิบัติ ปีศักดิ์สิทธิ์ เมื่อปี ค.ศ. 2000 เหล่านี้เหมือนถูก 

สรุปรวมในเอกสารบาง ๆ เล่มนี้ และแน่นอนเราต้องไม่ลืมที่จะขอบคุณ 

ผู้จัดแปลหลักอย่างเป็นทางการคือ คณะกรรมการแปลและบัญญัติศัพท์ ร่วมกับ 

แผนกพิธีกรรมในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย



“ถ้าความหวังนี้ไม่ทำาให้เราผิดหวัง” 

แล้วความหวังใดกันที่ทำาให้เราผิดหวังได้ ?

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงใช้สมณโองการนี ้ เพื ่อเฉลย

คำาตอบเหล่านั้น ตัวอักษรแต่ละบรรทัดล้วนเป็นเส้นทางหลักในการติดตาม  

ปียูบิลี 2025 เพื่อร่วมสมทบในขบวนของบรรดาผู้จาริกแห่งความหวัง

คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ผู้อำานวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
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ความหวังนี้ไม่ทำาให้เราผิดหวัง 
SPES NON CONFUNDIT
ประกาศสมณโองการปีศักดิ์สิทธิ์  2025

1. SPES NON CONFUNDIT  “ความหวังนีไ้ม่ทำให้เราผดิหวงั” (โรม 5:5)   

ด้วยจติวญิญาณแห่งความหวงันีเ้องทีอ่คัรสาวกเปาโลได้กล่าวถ้อยคำให้กำลงัใจ 

แก่ชมุชนครสิตชนในกรงุโรม และความหวงันีย้งัเป็นสาระสำคญัของปีเฉลิมฉลอง 

ที่จะมาถึง ซึ่งสอดคล้องกับธรรมประเพณีดั้งเดิมที่สมเด็จพระสันตะปาปา 

ทรงประกาศให้ทุก ๆ ยี่สิบห้าปีเป็นปีศักดิ์สิทธิ์ ความคิดของข้าพเจ้ามุ่งไปยัง 

การจาริกแสวงบุญแห่งความหวัง ซึ่งผู ้แสวงบุญจะเดินทางมายังกรุงโรม 

เพื่อรับประสบการณ์ปีศักดิ์สิทธิ์ และบุคคลอื่น ๆ ท่ีแม้ว่าจะไม่สามารถ 

มาเยี่ยมชมเมืองของอัครสาวกเปโตรและเปาโลได้ แต่ก็จะเฉลิมฉลอง 

ในพระศาสนจักรท้องถิ่นของพวกเขา ขอให้ปีศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นช่วงเวลาแห่งการ 

พบองค์พระเยซูเจ้าเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริงสำหรับทุกคน พระองค์ผู้ทรงเป็น 

“ประตู” (เทียบ ยอห์น 10:7,9) แห่งความรอดพ้นของเราพระศาสนจักร 

มีพันธกิจที่จะต้องประกาศในทุกหนแห่ง และแก่ทุกคนเสมอว่าพระเยซูเจ้า 

ทรงเป็นองค ์“ความหวังของเรา” (1 ทิโมธี 1:1)

 ทุกคนทราบดีว่าความหวังคืออะไร ความหวังดำรงอยู่ในหัวใจของ

แต่ละคน เป็นความปรารถนาและความคาดหวังถึงสิ่งดี ๆ ที่จะเกิดขึ้น แม้เรา 

ไม่ทราบว่าอนาคตจะเป็นเช่นไร กระน้ันก็ตาม บางครัง้ความไม่แน่นอนในเร่ือง 
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อนาคตอาจก่อให้เกิดความรู ้สึกขัดแย้ง เปลี่ยนจากความเชื่อมั่นวางใจ 

กลายเป็นความวิตกกังวล จากความมั่นใจกลายเป็นความลังเลใจและความ

สงสัย บ่อยครั้ง เราพบคนที่ท้อแท้สิ้นหวัง มองโลกในแง่ร้าย และไม่มั่นใจใน

อนาคต ราวกับว่าไม่มีสิ่งใดที่จะนำความสุขมาให้พวกเขาได้ ขอให้ปีศักดิ์สิทธิ์นี้

เป็นโอกาสให้เราแต่ละคนฟ้�นฟูความหวังขึ้นใหม่ พระวาจาของพระเจ้าจะช่วย

เราให้พบเหตุผลสำหรับความหวังนั้น และขอให้เรานำสารของอัครสาวกเปาโล

ซึ่งเขียนถึงคริสตชนในกรุงโรมมาเป็นแนวทาง 



พระวาจา
แห่งความหวัง
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2. “ดงันัน้ เม่อ่ได้เป็็นผ้ช้อบธรรมด้วยความเช่อ่แล้ว เราย่อมมสีันัติกัิบพระเจ้้า 

เดชะพระเยซู้คริสัติ์องค์พระผ้้เป็็นเจ้้าของเรา  โดยทางพระองค์ เราจ้ึงเข้าถึง

พระหรรษทานและกำลังดำรงอย้ใ่นพระหรรษทานนี ้ เราภูม้ใิจ้ในความหวงัที่

จ้ะได้รบัพระสัริริ่ง่โรจ้น์ของพระเจ้้า...ความหวงันีไ้ม่ทำให้เราผดิหวงั เพราะ

พระจ้ติิเจ้้าซูึง่พระเจ้้าป็ระทานให้เรา ได้หลัง่ความรกัของพระเจ้้าลงในดวงใจ้

ของเรา” (โรม 5:1-2.5) ในคำสอนข้อนี้ นักบุญเปาโลเสนอประเด็นให้เรา 

ได้ไตร่ตรองมากมาย เราทราบว่าจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม เป็น

จุดเปลี่ยนสำคัญในงานประกาศข่าวดีของท่าน ก่อนหน้านี้ ท่านทำงานประกาศ

ข่าวดีทางตะวันออกของจักรวรรดิ แต่เวลานี้ ท่านหันกลับไปหากรุงโรม และ 

ทีโ่รมยอ่มหมายถงึทกุสิ่งในสายตาของโลก    ทา่นมีขอ้ทา้ทายยิ่งใหญอ่ยู่ตรงหนา้ 

เพือ่การประกาศพระวรสารอย่างไม่มอีปุสรรคหรือขอบเขตจำกดั พระศาสนจกัร 

แห่งกรุงโรมไม่ได้ก่อตั้งโดยนักบุญเปาโล แต่ท่านรู้สึกถูกเร่งเร้าให้รีบไปประกาศ 

พระวรสารของพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงถูกตรึงกางเขนและฟ้�นคืนพระชนมชีพ

จากความตาย เป็นสารแห่งความหวังท่ีสำเร็จเป็นจริงตามพระสัญญาต้ังแต่

โบราณกาล ซึ่งนำไปสู่พระสิริรุ่งโรจน์และตั้งมั่นในความรักที่ไม่ทำให้ผิดหวัง

3. ความหวังเกิดจากความรัก และตั้งมั่นอยู่บนความรักที่หลั่งออกมาจาก 

ดวงพระทัยของพระเยซูเจ้าผู้ทรงถูกแทงบนไม้กางเขน  “ถ้าเรากลับค่นดี 

กบัพระเจ้้าเดชะการสัิน้พระชนม์ของพระบต่ิร ขณะทีเ่รายังเป็็นศัตัิรอ้ย้ ่ยิง่กว่า 

นัน้เม่่อกลับค่นดีแล้ว เราก็จ้ะรอดพ้นเดชะพระชนมชีพของพระองค์ด้วย”  

(โรม 5:10) ชีวิตของพระองค์ปรากฏชัดในชีวิตแห่งความเชื่อของเรา ซึ่งเริ่มต้น 

ด้วยการรับศีลล้างบาป พัฒนาก้าวหน้าขึ้นในการเปิดรับพระหรรษทาน 

ของพระเจ้า และทำให้มีชีวิตชีวาด้วยความหวังที่ได้รับการฟ้�นฟูขึ้นใหม่เสมอ 

และยืนหยัดมั่นคงด้วยการทำงานของพระจิตเจ้า

 ด้วยการประทับอยู่ของพระจิตเจ้าตลอดมาในชีวิตของพระศาสนจักร
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ที่เดินทางจาริก พระจิตเจ้าทรงส่องสว่างแก่บรรดาผู้มีความเชื่อทุกคนด้วย

แสงแห่งความหวัง พระองค์ทรงรักษาแสงสว่างนั้นให้คงอยู่เหมือนตะเกียง 

ที่ลุกโชนอยู่เสมอ เพื่อค้ำจุนและเติมพลังชีวิตของเรา ความหวังของคริสตชนไม่

หลอกลวงหรือทำให้ผิดหวัง เพราะมีพื้นฐานอยู่บนความมั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดและ 

ไม่มีใครสามารถพรากเราจากความรักของพระเจ้าได้ “ใครจ้ะพรากเรา 

จ้ากความรกัของพระคริสัติเจ้้าได้ ความทก่ข์ลำเค็ญหร่อ ความคับแค้นใจ้หร่อ 

การเบียดเบียนข่มเหงหร่อ การขาดอาหารและเคร่่องน่่งห่มหร่อ ภูยันติราย

และคมดาบหร่อ…  แต่ิในการทดลองทัง้หมดนี ้เราชนะได้ง่ายอาศัยัพระผ้ท้รง

รกัเรา  เพราะข้าพเจ้้าเช่อ่มัน่ว่า ไม่ว่าความติายหรอ่ชวีติิ ไม่ว่าทต้ิสัวรรค์หรอ่ 

ผ้ม้อีำนาจ้ป็กครอง ไม่ว่าปั็จ้จ้บั่นหรอ่อนาคติ   ไม่ว่าฤทธิ�อำนาจ้ใดหรอ่ความสัง้ 

ความลึก ไม่มีสัรรพสัิ่งใด ๆ  จ้ะพรากเราได้จ้ากความรักของพระเจ้้า ซูึ่ง

ป็รากฏในพระครสิัติเยซู ้องค์พระผ้เ้ป็็นเจ้้าของเรา” (โรม 8:35,37-39)  ตรงนี้ 

เราเข้าใจว่าเพราะเหตุใดความหวังนี้จึงยังคงอยู่ ท่ามกลางปํญหาต่าง ๆ ได้ 

เพราะตั้งมั่นอยู่บนความเชื่อและหล่อเลี้ยงด้วยเมตตาธรรม ความหวังนี้ช่วยให้

เราก้าวหน้าในชีวิต ดังที่นักบุญออกัสตินให้ข้อสังเกตว่า “ไม่ว่าชีวิตเราจะเป็น

อย่างไร เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ หากปราศจากคุณธรรมแห่งจิตวิญญาณ  3 

ประการนี้ คือ ความเชื่อ ความหวัง และความรัก” [1]

4. นักบุญเปาโลเป็นผู้ยอมรับความจริง ท่านทราบดีว่าชีวิตมีทั้งสุขและทุกข ์

ความรักถูกทดสอบท่ามกลางการทดลอง และความหวังอาจพังทลายลง 

เมื่อเผชิญกับความทุกข์ทรมาน ถึงกระนั้น ท่านก็บันทึกไว้ว่า “ยิ่งกว่านั้น  เรายัง 

ภู้มิใจ้ในความท่กข์ เพราะร้้ว่าความท่กข์ก่อให้เกิดความพากเพียร  ความ

พากเพียรก่อให้เกิดคณ่ธรรมทีแ่ท้จ้ริง คณ่ธรรมทีแ่ท้จ้รงิก่อให้เกิดความหวงั” 

(โรม 5:3-4) สำหรับอัครสาวกเปาโล การทดลองและความยากลำบาก

เป็นเครื่องหมายในชีวิตของผู ้ประกาศข่าวดี ท่ามกลางความไม่เข้าใจ  
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และการเบยีดเบยีนข่มเหง (เทียบ 2 โครนิทร์ 6:3-10) อย่างไรก็ตาม ในทุกบริบท  

เรามองเห็นแสงสว่างปรากฏอยู่โพ้นความมืดออกไป เราตระหนักว่าในการ 

ประกาศพระวรสาร เราได้รับการค้ำจุนด้วยพลังอำนาจท่ีมาจากกางเขน 

ของพระคริสตเจ้า และการเสด็จกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ ด้วยวิธีนี้  

เราเรยีนรูท้ีจ่ะฝึึกฝึนคณุธรรมทีเ่ชือ่มโยงใกล้ชิดกบัความหวงั นัน่คอืความอดทน 

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราคุ้นเคยกับความต้องการทุกสิ่งทุกอย่าง

ในทันที เราไม่มีเวลาอยู่ร่วมกับผู้อื่น แม้แต่ในครอบครัวก็ยากที่จะอยู่ร่วมกัน

หรอืมคีวามชืน่ชมยนิดทีีไ่ด้อยู่ด้วยกนั ความพากเพยีรอดทนถูกปล่อยปละละเลย 

อันเนื่องมาจากความรีบเร่งอย่างบ้าคลั่ง ซึ่งเป็นผลเสีย เพราะนำไปสู่การขาด

ความอดทน ความวติกกงัวล ความรนุแรง ซึง่ก่อให้เกดิความทกุข์และเอาตัวเอง 

เป็นศูนย์กลางมากขึ้น

 ในยุคอินเทอร์เน็ตนี้ ไม่มีที่สำหรับความพากเพียรอดทนมากนัก 

เนื่องจากพื้นที่และเวลาต้องยอมจำนนต่อคำว่า “เดี�ยวนี้” หากเรายังสามารถ

พิศเพ่งรำพึงถึงส่ิงสร้างของพระเจ้าด้วยความอัศจรรย์ใจ เราก็จะเข้าใจดีขึ้น 

ถงึความสำคัญของความพากเพยีรอดทน หากเราชืน่ชมในการเปลีย่นแปลงของ

ฤดกูาล การเกบ็เกีย่ว สงัเกตชีวิตของสัตว์และวงจรการเจริญเติบโตของพวกมัน 

และเพลิดเพลินกับการมองอย่างชัดเจนแบบนักบุญฟรังซิส ในบทเพลงแห่ง 

สิ่งสร้างซึ่งท่านเขียนขึ้นเมื่อ 800 ปีที่ผ่านมา ท่านนักบุญฟรังซิสเห็นว่า  สรรพสิ่ง

ทั้งปวงเป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ และท่านสามารถเรียกดวงอาทิตย์ว่า “พี่ชาย” 

และดวงจันทร์ว่า “น้องสาว” ของท่าน [2] ความรู้สึกชื่นชมที่ฟ้�นฟูขึ้นใหม่ 

ในคณุค่าของความพากเพยีรอดทนนัน้ เป็นประโยชน์ทัง้ต่อตวัเราเองและต่อผูอ้ืน่ 

นักบญุเปาโลมกักล่าวถงึความพากเพยีรอดทน ในบรบิททีต้่องใช้ความพยายาม 

และวางใจในพระสัญญาของพระเจ้า แต่เหนือสิ่งอื่นใด ท่านเป็นพยานถึง 

ความพากเพียรอดทนของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็น “พระเจ้้าผ้้ป็ระทาน

ความพากเพยีรและการป็ลอบใจ้” (โรม 15:5) ความอดทนเป็นผลประการหนึง่ 
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ของพระจิตเจ้าที่ทรงค้ำจุนความหวังของเรา และเสริมสร้างความหวังให้กลาย

เป็นคุณธรรมและวิถีชีวิต ขอให้เราเรียนรู ้ที่จะวอนขอพระหรรษทานแห่ง 

ความพากเพยีรอดทนอยู่เสมอ ความอดทนเป็นทัง้ธดิาแห่งความหวงั และขณะ 

เดียวกันก็ส่งเสริมความหวังด้วย 



หนทาง
แห่่งความห่วัง
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5. ความหวังและความอดทนต่างส่งผลต่อกันและกัน และทำให้เราเห็นชัดเจน

ว่าชีวิตคริสตชนคือการเดินทาง ท่ีเรียกร้องให้มีช่วงเวลาที่เข้มข้นมากขึ้น  

ในการส่งเสรมิและรกัษาความหวงั ซึง่เป็นเหมอืนเพือ่นร่วมทางของเราอยูเ่สมอ 

คอยแนะนำขั้นตอนให้เราก้าวสู่เป้าหมายแห่งการพบพระเยซูเจ้า ข้าพเจ้า

คิดว่าการประกาศปีศักดิ์สิทธิ์ครั้งแรกในปี 1300 นั้น เกิดขึ้นในหนทางแห่ง 

พระหรรษทานท่ีได้รบัแรงบันดาลใจจากจติตารมณ์ ซึง่เป็นทีน่ยิมของประชาชน 

เราไม่ลมืทีจ่ะระลกึถงึวธิกีารต่าง ๆ ทีพ่ระหรรษทานแห่งการให้อภัยได้หลัง่ไหล 

มาสูป่ระชากรผูศ้กัดิส์ทิธิแ์ละสตัย์ซือ่ของพระเจ้า เช่น เราระลึกถงึ “การยกโทษ” 

อันยิ่งใหญ่ที่นักบุญเซเลสตินท่ี 5 ได้มอบแก่ทุกคนที่มาเยี่ยมชมมหาวิหาร 

ซานตามาเรีย Collemaggio ใน Aquila เม่ือวันที่ 28 และ 29 สิงหาคม 

1294 หกปีก่อนที่พระสันตะปาปาโบนิฟาสท่ี 8 จะทรงสถาปนาปีศักด์ิสิทธิ์  

พระศาสนจกัรได้มีประสบการณ์พระหรรษทานของปีศกัดิส์ทิธิแ์ห่งพระเมตตาแล้ว 

ก ่อนหน้าน้ี ในปี 1216 สมเด็จพระสันตะปาปาฮอนอริอุสที่  3 ได ้ทรง 

รับคำขอของนักบุญฟรังซิส ในการมอบพระคุณการุณย์แก่ทุกคนที่มาเยี่ยมชม 

Porziuncola ในสองวันแรกของเดือนสิงหาคม เช่นเดียวกับการแสวงบุญ 

ที่ Santiago de Compostela ในปี 1222 สมเด็จพระสันตะปาปากัลลิสตัส 

ที่ 2 ทรงอนุญาตให้เฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ทุกครั้งที่วันฉลองอัครสาวกยากอบ

ตรงกบัวนัอาทติย์ เป็นการดทีีก่ารเฉลมิฉลองปีศกัดิส์ทิธิซ์ึง่ “กระจาย” ไปหลายที ่

เช่นนี้ ยังคงดำเนินต่อไป เพื่อว่าพลานุภาพของพระเจ้าในการให้อภัย จะค้ำจุน

และติดตามชุมชนและบุคคลต่าง ๆ ในการจาริกแสวงบุญนี้ 

 แน่นอนว่าการแสวงบุญเป็นองค์ประกอบสำคัญของเหตุการณ์ใน 

ปีศักดิ์สิทธ์ิทุกคร้ัง การออกเดินทางมักเกี่ยวข้องกับการแสวงหาความหมาย 

ในชวีติของมนษุย์ การเดนิเท้าช่วยให้ค้นพบคณุค่าของความเงียบ ความพยายาม 

และความเรียบง่ายของชีวิตอีกครั้งได้เป็นอย่างดี ในปีหน้าจะมีผู้แสวงบุญ 

แห่งความหวังจำนวนมาก ซึ่งจะเดินทางไปตามเส้นทางโบราณและทันสมัย  
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เพื่อสัมผัสประสบการณ์ปีศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงการไปเยี่ยมชมสุสานใต้ดิน และ

มหาวิหารทั้งเจ็ดในกรุงโรมตามธรรมประเพณี และจะมีการเสนอแผนการ

จาริกแห่งความเชื่อด้วย การเดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งนั้น 

เหมอืนกบัว่าไม่มพีรมแดนขวางกัน้อกีต่อไป และการเดนิทางผ่านจากเมอืงหนึง่ 

ไปยังอีกเมืองหน่ึง เพื่อชื่นชมความงดงามแห่งการสร้างสรรค์และผลงาน 

ศิลปะชิ้นเอก เป็นการเรียนรู้ที่จะรักษาคุณค่าของประสบการณ์และวัฒนธรรม

ที่แตกต่างกัน และได้รับแรงบันดาลใจที่จะยกถวายความงามนั้นในการ

อธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้า ในการขอบพระคุณสำหรับพระราชกิจมหัศจรรย์

ของพระองค์ วัดวาอารามตามเส้นทางแสวงบุญและในกรุงโรม เป็นเสมือน 

โอเอซีสของจิตวิญญาณ และเป็นสถานที่พักผ่อนในการแสวงบุญแห่งความเชื่อ 

ซึ่งเราสามารถดื่มจากบ่อน้ำแห่งความหวังน้ีได้ เหนือสิ่งอื่นใดคือการรับศีล 

แห่งการคืนดี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของหนทางแห่งการกลับใจที่แท้จริง  

ในพระศาสนจักรท้องถ่ินบางแห่ง เราจะใส่ใจเป็นพิเศษในการเตรียมพระสงฆ ์

และสตับรุษุเพือ่การรบัศลีอภยับาปและควรจดัให้มกีารสารภาพบาปในรปูแบบ 

ส่วนบุคคลด้วย    

 ในระหว่างการจาริกแสวงบุญนี้ ข้าพเจ้าขอเชิญชวนสัตบุรุษของ 

พระศาสนจักรตะวันออก โดยเฉพาะผู้ท่ีร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับผู้สืบทอดจาก 

นักบญุเปโตรอยู่แล้ว พวกเขาเหล่าน้ีต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมาก บ่อยครั้ง

ถึงกับความตายเพราะความภักดีต่อพระคริสตเจ้าและพระศาสนจักร พวกเขา 

ก็เช่นกันที่ต้องได้รับการต้อนรับเป็นพิเศษในกรุงโรม ซ่ึงเป็นเหมือนมารดา 

ของพวกเขา และมีความทรงจำมากมายเกีย่วกบัชวีติของพวกเขา พระศาสนจกัร

คาทอลกิซึง่มัง่คัง่ด้วยพธิกีรรมอันเก่าแก่ ทัง้เทววทิยาและจติตารมณ์ของบรรดา 

ปิตาจารย์ ฤาษี และนักเทวศาสตร์ท้ังหลาย  จึงต้องแสดงออกเชิงสัญลักษณ ์

ในการต้อนรับพวกเขา รวมท้ังพี่น้องออร์โธดอกซ์ทั้งหลาย ซ่ึงต่างผ่านวิถ ี

แห่งกางเขนของตนมาแล้ว และถกูบังคบัให้อพยพออกจากบ้านเกดิของพวกเขา 
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ถูกขับไล่ออกจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา เพราะความรุนแรงและความ

ไม่มั่นคง ไปสู่ประเทศที่ปลอดภัยกว่า สำหรับพวกเขา ประสบการณ์ที่ได้รับ

ความรักจากพระศาสนจักรท่ีไม่ละท้ิงพวกเขา แต่ติดตามพวกเขาไปทุกแห่ง 

ย่อมทำให้เครื่องหมายแห่งการฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ทรงพลังมากยิ่งขึ้น

6. ปีศกัดิส์ทิธิ ์ 2025 ดำเนินไปในความต่อเนือ่งของการเฉลมิฉลองพระหรรษทาน 

ท่ีได้รับก่อนหน้านี้ ในปีศักดิ์สิทธิ์ครั้งสุดท้ายท่ีผ่านมา เราได้ก้าวข้าม 

ธรณีประตูสองพันปี นับตั้งแต่การประสูติของพระเยซูคริสตเจ้า ต่อมาเมื่อ 

วันที่ 13 มีนาคม 2015 ข้าพเจ้าได้ประกาศปีศักดิ์สิทธิ์ ด้วยจุดมุ่งหมาย 

ที่ต้องการแสดงและให้ทุกคนได้พบ “พระพักตร์แห่งพระเมตตาของพระเจ้า” [3] 

ซึ่งเป็นสารสำคัญของพระวรสารสำหรับทุกคน ในทุกเวลาและทุกหนแห่ง 

บัดน้ี ถึงเวลาสำหรับปีศักดิ์สิทธิ์ครั้งใหม่ เมื่อประตูศักด์ิสิทธิ์จะถูกเปิดออก 

อีกคร้ัง เพ่ือเชิญชวนให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ความรักอันเข้มข้นของ 

พระเจ้าผู้ทรงปลุกความหวังอันแน่นอนแห่งความรอดในพระคริสตเจ้าในใจ 

ของทุกคน ปีศักดิ์สิทธิ์นี้จะนำทางเราก้าวสู่การเฉลิมฉลองครั้งสำคัญ สำหรับ 

คริสตชนทุกคน กล่าวคือ ปี 2033 จะเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 

สองพันปีแห่งการไถ่บาป ซึง่สำเรจ็สมบูรณ์ด้วยพระมหาทรมาน การสิน้พระชนม์ 

และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า เรากำลังจะจาริกแสวงบุญใน 

เหตกุารณ์สำคญั ๆ  ซึง่มพีระหรรษทานของพระเจ้านำหน้า และติดตามประชากร

ของพระองค์ ในขณะท่ีมุ่งหน้าไปอย่างมั่นคงด้วยความเชื่อ กระตือรือร้น 

ในความรัก และมั่นคงในความหวัง (เทียบ 1 เธสะโลนิกา 1:3) 

 เม่ือได้รับการสนับสนุนจากธรรมประเพณีอันยิ่งใหญ่นี้ แน่นอนว่า 

ปีศักดิ์สิทธิ์น้ีดำเนินไปในพระศาสนจักร ด้วยประสบการณ์อันมีชีวิตชีวา

ของพระหรรษทานและความหวัง ข้าพเจ้าขอประกาศว่า ประตูศักดิ์สิทธิ์ของ 

มหาวิหารนักบุญเปโตรในนครวาติกัน จะเปิดในวันที่ 24 ธันวาคม 2024 
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 ซึ่งเป็นการเปิดปีศักดิ์สิทธิ์ และในวันอาทิตย์ถัดมา คือวันที่ 29 ธันวาคม 2024 

ข้าพเจ้าจะเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ในอาสนวิหารของข้าพเจ้า คืออาสนวิหารยอห์น 

ลาเตรัน ซึ่งในวันที่ 9 พฤศจิกายนปีนี้ จะเฉลิมฉลองครบรอบ 1,700 ปี ของ

การถวายอาสนวิหารนี้ ต่อมา ในวันท่ี 1 มกราคม 2025 วันสมโภชพระนาง

มารีย์ พระชนนีของพระเจ้า  จะมีการเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิหารแม่พระ 

และที่สุด วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2025 จะเป็นการเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ของ

มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพงเมือง และประตูศักดิ์สิทธิ์ 3 แห่งสุดท้าย 

จะปิดในวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2025

 ข้าพเจ้าขอประกาศเพิ่มเติมว่าในวันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2024  

ในอาสนวิหารและอาสนวิหารร่วมทุกแห่ง พระสังฆราชประจำสังฆมณฑล

ทุกแห่งจะต้องถวายพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อเป็นการเปิดปีศักดิ์สิทธิ์อย่างสง่า 

ตามพิธีกรรมที่เตรียมไว้สำหรับโอกาสนี้  สำหรับพิธีฉลองในอาสนวิหารร่วม 

พระสังฆราชจะให้ผู ้แทนที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่แทน การแสวงบุญ 

เริม่ด้วยการเดนิทางจากวดัทีไ่ด้รบัเลอืกเพือ่การชมุนมุ     และจากนัน้ไปทีอ่าสนวหิาร 

ซ่ึงเป็นเครื่องหมายถึงเส้นทางแห่งความหวังที่ผู้มีความเชื่อทุกคนเป็นหนึ่ง

เดียวกัน เมื่อได้รับแสงสว่างจากพระวาจาของพระเจ้า ระหว่างการแสวงบุญ

ครั้งน้ี อาจมีการอ่านข้อความจากเอกสารนี้และประกาศเรื่องการรับพระคุณ

การณุยแ์ก่สตับรุษุ     พระคณุการณุย์น้ีจะได้รบัตามท่ีมกีำหนดไว้ในพธิกีรรม สำหรับ 

การฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนจักรท้องถิ่น ปีศักด์ิสิทธิ์จะส้ินสุดในวัน 

อาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2025  และในระหว่างปีศักด์ิสิทธิ์ ควรพยายาม 

ทุกวิถีทางเพื่อให้ประชากรของพระเจ้ามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ในการประกาศ 

ถึงความหวังในพระหรรษทานของพระเจ้า และเครื่องหมายยืนยันถึงความหวัง 

อย่างมีประสิทธิภาพ

 ปีศักดิ์ สิทธ์ิจะสิ้นสุดลงด้วยการปิดประตูศักด์ิสิทธ์ิในมหาวิหาร 

นักบุญเปโตร นครวาติกัน วันที่ 6 มกราคม 2026 ซึ่งเป็นวันสมโภชพระคริสต ์



16

แสดงองค์ ในช่วงปีศักดิ์สิทธิ์ขอให้แสงแห่งความหวังของคริสตชนส่องสว่าง 

ทุกคน เสมือนเป็นสารแห่งความรักของพระเจ้าส่งถึงทุกคน และขอให้ 

พระศาสนจักรเป็นประจักษ์พยานอย่างซื่อสัตย์ต่อการประกาศนี้ในทุกหนแห่ง 

ของโลก  



เคร่�องหมาย
แห่่งความห่วัง
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7. นอกเหนือจากการตักตวงความหวังในพระหรรษทานของพระเจ้าแล้ว  

เรายังถูกเรียกให้ค้นพบความหวังในเครื่องหมายแห่งกาลเวลาที่พระเจ้า

ประทานแก่เรา ดังที่สภาสังคายนาวาติกันครั้งที่สองระบุว่า “พระศาสนจักร 

ในทกุยคุทกุสมยั มหีนา้ทีอ่า่นเครือ่งหมายแหง่กาลเวลาและตคีวามในแสงสวา่ง 

แห่งพระวรสาร ด้วยวิธีนี้ พระศาสนจักรจึงจะสามารถตอบคำถามของผู้คนได ้

ในภาษาที่ปรับให้เหมาะกับทุกรุ่น ซึ่งเป็นคำถามตลอดกาลเกี่ยวกับความหมาย 

ของชีวิตปัจจุบันและอนาคต และความสัมพันธ์กับผู้อื่น” [4] เราต้องตระหนัก

ถึงความดีทุกประการที่มีอยู่ในโลกของเรา เพื่อมิให้ตกในการประจญล่อลวง

ให้คิดว่าตนเองถูกครอบงำด้วยความชั่วร้ายและความรุนแรง เครื่องหมายแห่ง

กาลเวลานั้นรวมถึงความปรารถนาของจิตใจมนุษย์ที่ต้องการการประทับอยู่

ของพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความหวัง

8. เครื่องหมายแรกแห่งความหวัง คือความปรารถนาความสงบสุขในโลก 

ของเรา ซึ่งจมอยู่ในโศกนาฏกรรมแห่งสงคราม มนุษยชาติหลงลืมความน่า 

สะพรึงกลัวในอดีต และยังคงต้องเผชิญกับปัญหาใหม่ที่ยุ่งยาก เพราะผู้คน

จำนวนมากตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงท่ีโหดร้าย ผู้คนหล่านี้ต้องทนทุกข

มากขนาดนีเ้ทยีวหรอื เป็นไปได้อย่างไรทีค่ำวงิวอนขอความช่วยเหลอืของพวกเขา 

มิได้ผลักดันให้ผู้นำโลกพยายามยุติข้อขัดแย้งในภูมิภาคที่มีอยู่มากมาย ซ่ึง

ต่างตระหนกัดว่ีาผลพวงทีเ่กดิขึน้จะบานปลายไปในระดับโลก เป็นฝัึนทีเ่กนิจรงิ 

หรือที่จะยุติการใช้อาวุธและหยุดการทำลายล้างและความตาย ขอให้ป ี

ศกัดิส์ทิธิน์ีเ้ตอืนเราว่า “ผู้สร้างสนัต”ิจะได้รบัเรยีกว่า “บตุรของพระเจ้า” (มทัธวิ  

5:9) ข้อเรียกร้องเรื่องสันติภาพท้าทายเราทุกคน และกำหนดให้ต้องดำเนิน

การตามโครงการท่ีเป็นรูปธรรม การทูตก็ต้องไม่อ่อนล้าในความมุ่งมั่นที่จะ

แสวงหาทุกโอกาส ในการดำเนินการเจรจาที่มีจุดมุ ่งหมายคือสันติภาพท่ี

ยั่งยืน ด้วยความกล้าหาญและความคิดสร้างสรรค์ 
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9. การมองอนาคตด้วยความหวัง คือการมีวิสัยทัศน์ของชีวิตที่เต็มไปด้วย

ความกระตือรือร้นท่ีพร้อมจะแบ่งปัน น่าเศร้าที่สิ่งนี้ยังขาดหายไปในหลาย

สถานการณ์ ผลประการแรกทีเ่กดิขึน้คอืการสญูเสยีความปรารถนาทีจ่ะให้ชวีติ 

หลายประเทศกำลังประสบปัญหาอัตราการเกิดลดลงอย่างน่าตกใจ อันเป็น

ผลมาจาก จังหวะชีวิตที่เร่งรีบมากในปัจจุบัน ความกลัวเรื่องอนาคต การขาด

ความมั่นคงในการทำงาน และสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสม รวมทั้งรูปแบบ

ทางสังคมที่ถูกกำหนดให้แสวงหาผลกำไร มากกว่าการดูแลเรื่องความสัมพันธ์ 

ในทางตรงกันข้าม ในอีกบรบิทหนึง่ “การกล่าวหาเรือ่งจำนวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้ 

แทนที่จะตำหนิเร่ืองการบริโภคนิยมสุดโต่งหรือการเลือกปฏิบัติ ก็กลายเป็น

วิธีหนึ่งที่ปฏิเสธการเผชิญปัญหา” [5]

 การเปิดกว้างต่อชีวิต และการเป็นพ่อแม่ที่มีความรับผิดชอบ คือ 

แผนการที่องค์พระผู้สร้างทรงปลูกฝัึงไว้ในหัวใจและร่างกายของชายและหญิง 

เป็นพันธกิจที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้คู่สมรสและความรักของพวกเขา 

จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนทีพ่วกเขาต้องได้รบัการสนบัสนนุจากชมุชนของผูม้คีวามเชือ่ 

และประชาคมสังคมทุกภาคส่วน นอกเหนือไปจากความคุ้มครองของกฎหมาย 

สำหรับความปรารถนาของคนหนุ่มสาวที่จะให้กำเนิดบุตรชายหญิง อันเป็น

เครื่องหมายแห่งความสมบูรณ์ในความรักของพวกเขา ซึ่งเป็นการมอบอนาคต

แก่ทุกสังคม ความปรารถนานี้เป็นเรื่องของความหวัง ขึ้นอยู่กับความหวัง และ

ก่อให้เกิดความหวัง 

 ดังน้ัน ชุมชนคริสตชนควรอยู่แนวหน้า ที่จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญ

ของพันธสัญญาทางสังคม ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมความหวัง ซ่ึงเป็น 

ข้อตกลงที่ครอบคลุมและไม่ใช่อุดมการณ์ แต่เป็นการทำงานเพื่ออนาคตที่เต็ม

ไปด้วยเสียงหัวเราะของทารกและเด็ก ๆ เพื่อเติมเต็มเปลที่ว่างเปล่ามากมาย

ในหลายพื้นที่ของโลก อย่างไรก็ตาม เราทุกคนจำเป็นต้องฟ้ �นฟูความสุข 

ในการใช้ชีวิต เน่ืองจากชายหญิงถูกสร้างข้ึนตามพระฉายาลักษณ์และความ
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คล้ายคลึงกับพระเจ้า (เทียบ ปฐมกาล 1:26) เราจึงไม่พอใจเพียงแค่อยู่รอด  

ทำตามกันในปัจจุบัน และพอใจเพียงแค่ความเป็นจริงทางวัตถุเพียงอย่างเดียว 

ซึ่งจะนำไปสู ่ปัจเจกนิยมที่คับแคบและสูญเสียความหวัง ก่อให้เกิดความ 

โศกเศร้าในจิตใจ และทำให้เกิดความขมขื่นและขาดความอดทน

10. ในช่วงปีศักดิ์สิทธิ์ เราได้รับเรียกให้เป็นเคร่ืองหมายแห่งความหวัง 

ที่จับต้องได้ สำหรับพี่น้องชายหญิงของเราท่ีต้องประสบความยากลำบากใน 

ทุกรูปแบบ ข้าพเจ้านึกถึงนักโทษท่ีขาดอิสรภาพ ทุก ๆ วัน พวกเขาต้อง

ประสบกับความเข้มงวดและข้อจำกัดของการถูกคุมขัง การขาดความรัก และ

หลายกรณีขาดความเคารพต่อความเป็นบุคคล ข้าพเจ้าเสนอว่าในปีศักดิ์สิทธิ์นี ้

รัฐบาลควรดำเนินการริเริ่มท่ีจะมุ่งฟ้�นฟูความหวัง ยกเลิกโทษประหารชีวิต 

หรือมีการอภัยโทษที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้บุคคลฟ้�นคืนความมั่นใจ 

ในตนเองและในสังคม มีโครงการคืนสู ่สังคมในชุมชน รวมถึงความมุ ่งมั่น 

อย่างเป็นรูปธรรมในการเคารพกฎหมาย

 การขอความกรุณาและอิสรภาพ ซึ่งช่วยให้เริ่มต้นใหม่ เป็นเสียง

เรียกร้องที่มีมาแต่โบราณกาล และมาจากพระวาจาพระเจ้า และยังคงเปี�ยม

ด้วยปรีชาญาณ “ท่านจ้ะติ้องป็ระกาศัว่าป็ีที่ห้าสัิบนั้น เป็็นป็ีศัักดิ�สัิทธิ� และ

ป็ระกาศัการป็ลดป็ล่อยสัำหรับท่กคนที่อาศััยอย้่ในแผ่นดิน” (เลวีนิติ 25:10)  

ต่อมาประกาศกอิสยาห์ได้นำกฎหมายของโมเสสมาใช้ “องค์พระผ้้เป็็นเจ้้า 

ทรงเจ้มิข้าพเจ้้าไว้ให้ป็ระกาศัข่าวดแีก่คนยากจ้น ทรงส่ังข้าพเจ้้าไป็ป็ลอบโยน

คนที่มีใจ้ชอกช้ำ ป็ระกาศัอิสัรภูาพแก่เชลย ป็ระกาศัการป็ลดป็ล่อย 

แก่ผ้้ถก้จ้องจ้ำป็ระกาศัปี็แห่งความโป็รดป็รานจ้ากพระเจ้้า” (อสิยาห์ 61:1-2) 

พระเยซูเจ้าทรงปฏิบัติตามถ้อยคำเหล่านี้ เมื่อพระองค์ทรงเริ่มปฏิบัติพันธกิจ 

โดยแสดงพระองค์ว่าทรงเป็นผู้กระทำให้เกิด “ปีแห่งความโปรดปรานของ

พระเจ้า” (เทียบ ลูกา 4:18-19) ในทุกส่วนของโลก ผู้มีความเชื่อและโดยเฉพาะ 



21

อย่างยิ่งผู้อภิบาลของพวกเขาต้องเป็นผู้ตีความคำขอร้องเหล่านีเ้ป็นเสยีงเดยีว

ด้วยความกล้าหาญ เพือ่เรยีกร้องเงือ่นไขทีเ่หมาะสมสำหรบัผูต้้องขงั ความเคารพ 

ต่อสิทธิมนุษยชน และเหนือสิ่งอื่นใดคือการยกเลิกโทษประหารชีวิต ซึ่งถือเป็น

กฎหมายที่ขัดแย้งกับความเชื่อคริสตชน และทำลายความหวังในการให้อภัย

และการฟ้�นฟูขึ้นใหม่ [6] เพื่อมอบเครื่องหมายแห่งความใกล้ชิดที่เป็นรูปธรรม

แก่บรรดานักโทษ ข้าพเจ้าปรารถนาเปิดประตูศักด์ิสิทธิ์ในเรือนจำสักแห่ง  

เพื่อเป็นเครื่องหมายเชิญชวนให้บรรดานักโทษมองอนาคตด้วยความหวัง 

และฟ้�นฟูความเชื่อมั่นในชีวิตอีกครั้ง

11. เครื่องหมายแห่งความหวังน้ี จะต้องนำไปมอบแก่ผู้ป่วยด้วย ทั้งที่บ้าน 

หรือในโรงพยาบาล ความทุกข์ของพวกเขาบรรเทาลงได้ด้วยความใกล้ชิด 

และความรักของผู้มาเยี่ยม เมตตากิจเป็นงานแห่งความหวังด้วยเช่นกัน ที่จะ

ก่อให้เกิดความรู้สึกขอบคุณอย่างมากมาย การแสดงความขอบคุณนี้ควร

กระทำต่อบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ทีม่กัอยูใ่นสภาพทีไ่ม่ปลอดภยั และต้อง

ปฏบิตัภิารกจิด้วยความเอาใจใส่และห่วงใยต่อผูป่้วยและผูอ่้อนแอทีส่ดุอยูเ่สมอ 

เราควรให้ความสนใจอย่างครอบคลุมแก่ทุกคนที่อยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก

เป็นพิเศษ ต้องประสบกับความอ่อนแอและข้อจำกัดของตนเอง โดยเฉพาะ 

ผูท่ี้ได้รบัผลกระทบจากความเจ็บป่วย หรือความพิการที่จำกัดความเป็นอสิระ 

และเสรีภาพส่วนบุคคลอย่างรุนแรง การดูแลท่ีมอบให้พวกเขาถือได้ว่าเป็น

บทเพลงสรรเสรญิศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ เป็นบทเพลงแห่งความหวัง ทีเ่รยีกร้อง 

ให้สังคมส่วนรวมร่วมร้องประสานเสียงด้วย

12. เคร่ืองหมายแห่งความหวังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่มีลักษณะแห่งความ

หวังนั่นคือ คนหนุ่มสาว น่าเศร้าท่ีพวกเขามักรู้สึกผิดหวังในความฝึันและ 

แรงบนัดาลใจของพวกเขา เราต้องไม่ทำให้พวกเขาผดิหวงั เพราะอนาคตขึน้อยูก่บั 
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ความกระตือรือร้นของพวกเขา เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นพลังงานของพวกเขา 

เช่น เห็นพวกเขาพับแขนเสื้อขึ้นและอาสาช่วยเหลอืเมือ่เกิดภยัพบิตั ิ การนดั

หยดุงาน และประชาชนอยูใ่นความขดัสน แต่เป็นเรือ่งน่าเศร้าทีเ่หน็คนหนุม่สาว 

ไร้ซึ่งความหวัง ต้องเผชิญกับอนาคตท่ีไม่แน่นอนและส้ินหวัง ผู้ที่ขาดการ

จ้างงานหรือความมั่นคงในการทำงาน หรือโอกาสที่เป็นจริงหลังจากเรียนจบ 

หากปราศจากความหวังว่าความฝัึนของพวกเขาจะเป็นจรงิ พวกเขาจะเตบิโตขึน้ 

ในแบบที่ท้อแท้และไร้จุดหมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  หันไปพ่ึงยาเสพติด  

มีภาวะเสี่ยง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสวงหาความสุขชั่วขณะที่เป็นอันตราย

ต่อพวกเขามากขึ้น เพราะสิ่งเหล่านี้ปิดกั้นพวกเขาจากความงดงามและความ

สมบูรณ์ของชีวิต และอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้า และแม้กระทั่งการทำลาย

ตนเอง ด้วยเหตุน้ี ปีศักดิ์สิทธ์ิจึงควรสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขา ขอให้ 

พระศาสนจักรมีความพยายามมากขึ้นในการเข้าถึงคนหนุ่มสาว ด้วยความรัก 

ที่ฟ้�นฟูขึ้นใหม่ ให้เราแสดงถึงความห่วงใยต่อกลุ่มวัยรุ่น นักศึกษา และคู่สมรส

หนุ่มสาว ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ให้เราพยายามใกล้ชิดกับเยาวชนคนหนุ่มสาว 

เพราะพวกเขาคือความยินดีและความหวังของพระศาสนจักรและของโลก

13. จำเป็นต้องมีเครือ่งหมายแห่งความหวังสำหรบัผูอ้พยพย้ายถิน่ทีล่ะทิง้แผ่นดิน  

ถิน่เกิดของตน เพ่ือแสวงหาชีวติทีด่ขีึน้สำหรบัตนเองและครอบครัว ความคาดหวงั 

ของพวกเขาจะต้องไม่ถูกทำลายด้วยอคติและการปิดกั้น ขอให้มีการต้อนรับ 

ที่เปิดกว้างแก่ทุกคนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี พร้อมด้วยความรับผิดชอบ 

ที่จะไม่ยอมให้ใครต้องถูกปฏิเสธสิทธิในการสร้างอนาคตที่ดีกว่า ผู้พลัดถิ่น 

ผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยจำนวนมาก จำเป็นต้องหลบหนี เพราะเหตุการณ์

ความขัดแย้งระหว่างประเทศ สงคราม ความรุนแรง และการเลือกปฏิบัติ 

พวกเขาควรได้รับการรับรองเรื่องความปลอดภัยและเข้าถึงการจ้างงาน  

การศึกษา และปรับตัวให้เข้ากับบริบทใหม่ทางสังคม 
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ขอให้ชุมชนคริสตชนพร้อมที่จะปกป้องสิทธิของผู้อ่อนแอที่สุดเสมอ ให้เปิด

ประตูต้อนรับพวกเขาด้วยใจกว้างขวาง เพื่อให้พวกเขาพบความหวังในชีวิต 

ที่ดีกว่า ขอให้พระดำรัสของพระเยซูเจ้าในอุปมาเรื่องคำพิพากษาครั้งสุดท้าย 

สะท้อนอยู่ในใจเราเสมอ “เพราะว่าเม่่อเราหิว ท่านให้เรากิน เรากระหาย 

ท่านให้เราด่่ม เราเป็็นแขกแป็ลกหน้า ท่านก็ติ้อนรับ...เราบอกความจ้ริงแก่

ท่านทั้งหลายว่า ท่านทำสัิ่งใดติ่อพี่น้องผ้้ติ่ำติ้อยที่สั่ดของเราคนหนึ่ง ท่าน 

ก็ทำสัิ่งนั้นติ่อเรา” (มัทธิว 25:35.40)

14. บรรดาผู้สูงอายุที่บ่อยครั้งรู้สึกโดดเดี่ยวและถูกทอดทิ้ง ก็เป็นเครื่องหมาย

แห่งความหวังได้เช่นกัน พวกท่านได้รับการยกย่องว่ามีทรัพย์สมบัติอันล้ำค่า

ด้วยประสบการณ์ชีวิต ปรีชาญาณท่ีสั่งสมไว้ และความร่วมมือที่พวกท่าน 

ยังสามารถทำได้ จึงเป็นหน้าที่ของชุมชนคริสตชนและสังคม ที่ต้องร่วมมือกัน

ในการเสริมสร้างพันธสัญญาระหว่างชนหลายรุ่น ในที่นี้ ข้าพเจ้าขอกล่าวถึง 

รุน่ปูย่่าตายาย ซึง่เป็นตวัแทนของการส่งต่อความเช่ือและและปรีชาญาณสูค่นรุน่ใหม่ 

ขอให้พวกท่านได้รับการค้ำจุนจากความกตัญญููและความรักของบรรดา 

ลกูหลาน ซึง่จะทำให้ลกูหลานค้นพบรากเหง้าของพวกเขาและเป็นทีม่าของความ 

เข้าใจและกำลังใจสำหรับพวกเขา 

15. ข้าพเจ้าขอร้องด้วยสิน้สดุใจ ให้มอบความหวังแก่คนยากจนหลายพนัล้านคน 

ที่มักขาดสิ่งจำเป็นในชีวิต ต่อหน้ากระแสความยากจนรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น 

อย่างต่อเนื่องนั้น มีความเสี่ยงท่ีเราอาจจะเคยชินหรือยอมรับเร่ืองเหล่านี้  

แต่เราต้องไม่ปิดหูปิดตากับสถานการณ์อันน่าตกใจท่ีเราเผชิญอยู่ในขณะนี ้

และพบเจอได้รอบตัวเรา ไม่ใช่แค่ในบางส่วนของโลกเท่านั้น ในแต่ละวัน  

เราพบเจอผู้คนทีย่ากจนหรอืถกูทำให้ยากจน พวกเขาอาจเป็นเพือ่นบ้านของเรา  

บ่อยครั้งพวกเขาไร้ท่ีอยู่อาศัย หรือไม่มีอาหารเพียงพอในแต่ละวัน พวกเขา 
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ทกุข์ทรมานจากการถกูกดีกนัและไม่แยแสจากคนจำนวนมาก เป็นเรือ่งทีน่่าตกใจ 

ในโลกที่เต็มไปด้วยทรัพยากรจำนวนมหาศาล ซึ่งส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่การผลิต

อาวุธ คนยากจนยังคงเป็น “ประชากรส่วนใหญ่ของโลก...หลายพันล้านคน”  

ปัจจุบัน มีการกล่าวถึงคนยากจนในการอภิปรายทางการเมืองและเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ แต่บ่อยครัง้ดเูหมอืนว่าปัญหาของพวกเขาถกูนำมาคดิในภายหลงั 

เป็นคำถามที่ถูกเพิ่มเข้ามาเมื่อจำเป็นหรือในลักษณะเสียไม่ได้ เมื่อเราคิดว่า

พวกเขาเป็นเหมือนผลร้ายข้างคียง ในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม คนยากจน

มักจะอยู่ส่วนสุดท้าย [7] เราต้องไม่ลืมว่าคนยากจนไม่ใช่คนผิด แต่พวกเขา 

มักตกเป็นเหยื่อเสมอ 



เสียงเรียกร้อง
แห่่งความห่วัง
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16. เพื่อสะท้อนสารดั้งเดิมของบรรดาประกาศก ปีศักดิ์สิทธิ์เตือนเราว่าทรัพย์

สมบัติของโลกไม่ได้ถูกกำหนดไว้สำหรับอภิสิทธิ์ชนเพียงไม่กี่คน แต่สำหรับ

ทุกคน คนร่ำรวยต้องมีใจกว้างมิใช่หันเหสายตาไปจากใบหน้าของพี่น้อง 

ที่ขัดสน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าคิดถึงผู้ที่ขาดแคลนน้ำและอาหาร ความ

หิวโหยเป็นเรื่องน่ากลัว เป็นแผลเปิดบนร่างกายของมนุษยชาติ และเรียกร้อง

เราทุกคนให้ตรวจสอบมโนธรรมของตนอย่างจริงจัง ข้าพเจ้าขอเรียกร้อง 

อีกครั้งว่า “ด้วยเงินที่ใช้ไปกับอาวุธและค่าใช้จ่ายทางการทหารอื่น ๆ ขอให้เรา

สร้างกองทุนระดับโลกท่ีสามารถยุติความหิวโหย และสนับสนุนการพัฒนา

ในประเทศยากจน ท่ีสุดเพื่อให้ประชาชนไม่หันไปใช้สถานการณ์ทีร่นุแรงหรอื 

ภาพลวงตา หรือต้องออกจากประเทศของตน เพื่อแสวงหาชีวิตที่มีศักด์ิศรี

มากกว่า” [8]

 คำเรยีกร้องจากใจจรงิอกีประการหน่ึง ทีข้่าพเจ้าปรารถนาในแสงสว่าง 

แห่งปีศักดิ์สิทธ์ิที่จะมาถึงคือ การมุ่งไปยังประเทศที่ร่ำรวยกว่า ข้าพเจ้าขอให้ 

ประเทศเหล่านั้นตระหนักถึงความหนักหน่วงของการตัดสินใจในอดีตของ 

พวกเขา และมุ่งมั่นที่จะยกหนี้ให้ประเทศที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ มิใช่เป็นเพียง 

เร่ืองความมีนำ้ใจ แต่เป็นเรือ่งของความยุตธิรรม ซึง่ปัจจบุนัปัญหานีย้ิง่ร้ายแรงมากขึน้ 

เพราะความเหลื่อมล้ำที่แท้จริง รูปแบบใหม่ทีเ่ราตระหนกัมากขึน้ คอื “หนี้

ระบบนิเวศ” โดยเฉพาะอย่างย่ิงระหว่างโลกซีกเหนอืและโลกซีกใต้ ซึง่เชือ่มโยง 

กับความไม่สมดุลทางการค้าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บางประเทศมีการใช ้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่สมดุลมาเป็นเวลานาน [9] ตามท่ีพระคัมภีร์

ศักดิ์สิทธ์ิสอนไว้ แผ่นดินโลกเป็นของพระเจ้า และเราทุกคนเป็นผู้อาศัย 

เราเป็น “คนต่างแดนและผู้เช่า” (เทียบ เลวีนิติ 25:23) หากเราปรารถนา

เตรียมเส้นทางสู่สันติภาพของโลกอย่างแท้จริง เราต้องมุ่งมั่นที่จะแก้ไขสาเหตุ

ลึก ๆ ของความอยุติธรรม และจัดการกับหน้ีท่ีไม่สามารถชำระได้ รวมทั้ง

เลี้ยงอาหารบรรดาคนหิวโหย
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17. ปีศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาถึงน้ัน ตรงกับวันสำคัญสำหรับคริสตชนทุกคนด้วย

คือ วันครบรอบ 1,700 ปี ของสภาสังคายนาแห่งไนเซียครั้งแรก  น่าสังเกตว่า 

ตั้งแต่สมัยอัครสาวก บรรดาพระสังฆราชได้ประชุมกันในโอกาสต่าง ๆ เพื่อ

อภิปรายเรื่องหลักคำสอนและเรื่องทางวินัย ในศตวรรษแรกของคริสตศาสนา 

สมัชชาพระสังฆราชเกิดข้ึนท้ังทางตะวันออกและตะวันตก แสดงให้เห็นถึง

ความสำคัญของการสร้างเอกภาพในหมูป่ระชากรของพระเจ้า และการประกาศ 

พระวรสารอย่างซื่อสัตย์ ปีศักดิ์สิทธิ์นี้จึงเป็นโอกาสสำคัญท่ีจะแสดงออก

อย่างเป็นรูปธรรมด้วยรูปแบบการประชุมสมัชชา ซ่ึงชุมชนคริสตชนปัจจุบัน

เชื่อว่ามีความสำคัญมากขึ้น ในการตอบสนองต่อความจำเป็นเร่งด่วนของการ

ประกาศพระวรสาร ผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปซึ่งมีพระพรพิเศษและพันธกิจของตน 

จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน ในการเป็นเครื่องหมายแห่งการเป็นประจักษ์พยาน

ถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าในโลก

 สภาสังคายนาแห่งไนเซียพยายามรักษาเอกภาพของพระศาสนจักร 

ซึ่งถูกคุกคามอย่างหนัก ด้วยการปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสตเจ้า 

และความเท่าเทยีมกนัของพระองค์กับพระบิดา พระสงัฆราชประมาณ 300 องค์ 

ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งแรก ตามกระแสรับสั่งของจักรพรรดิคอนสแตนติน   

ที่พระราชวังอิมพีเรียล เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 325 ภายหลังการอภิปราย

ต่าง ๆ โดยอาศัยพระพรจากพระจิตเจ้า พวกท่านได้ลงมติเป็นเอกฉันท ์

อนุมัติบทข้าพเจ้าเชื่อที่เรายังคงภาวนาทุกวันอาทิตย์ในพิธีบูชาขอบพระคุณ 

สภาปิตาจารย์เลือกที่จะเริ่มต้นบทภาวนานีด้้วยคำว่า “ข้าพเจ้าทัง้หลายเชือ่” 

เป็นครัง้แรก [10] ซึง่เป็นเครือ่งหมายแสดงว่าพระศาสนจักรทกุแห่งมคีวามเป็นหนึ่ง 

เดียวกัน และคริสตชนทุกคนยอมรับความเชื่อเดียวกัน 

 สภาสังคายนาแห่งไนเซียเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ 

ของพระศาสนจักร การเฉลิมฉลองวันครบรอบของสภาสังคายนานี้ จึงเป็นการ

เชิญชวนให้คริสตชนร่วมร้องเพลงสรรเสริญและขอบพระคุณพระตรีเอกภาพ 
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โดยเฉพาะพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้า “ผู้เป็นหนึ่งเดียวกับ 

พระบิดา” [11] ผู้ทรงเผยแสดงธรรมล้ำลึกแห่งความรักแก่เรา อย่างไรก็ตาม 

สภาสังคายนาไนเซียยังเป็นการเชื้อเชิญพระศาสนจักร และชุมชนคริสตชน 

ทีต้่องยนืหยดับนเส้นทางสูเ่อกภาพทีม่องเหน็ได้ และพยายามแสวงหาแนวทางที่ 

เหมาะสม เพื่อตอบสนองอย่างเต็มท่ีต่อคำภาวนาของพระเยซูที่ว่า “ข้าแต่ิ

พระบดิา ข้าพเจ้้าอธษิฐานภูาวนา เพ่่อให้ทก่คนเป็็นหนึง่เดยีวกนั เช่นเดียวกบั 

ทีพ่ระองค์ทรงอย้ใ่นข้าพเจ้้า และข้าพเจ้้าอย้ใ่นพระองค์ เพ่อ่ให้เขาท้ังหลาย

อย้่ในพระองค์และในข้าพเจ้้า โลกจ้ะได้เช่่อว่าพระองค์ทรงสั่งข้าพเจ้้ามา” 

(ยอห์น 17:21)

 สภาสังคายนาไนเซียได้อภิปรายถึงเรื่องวันปัสกาด้วย จนถึงทุกวันนี ้

ก็ยังมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันทำให้ไม่สามารถเฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญ 

แห่งความเชือ่ของเราในวนัเดยีวกนัได้ การเฉลิมฉลองร่วมกนัอาจเกดิขึน้ในปี 2025 

ขอให้เรื่องนี้เป็นเสยีงเรยีกร้องของคริสตชนทุกคนทัง้ฝัึ�งตะวันออกและตะวันตก 

เพื่อก้าวสู่เอกภาพในรื่องวันฉลองปัสการ่วมกัน เราต้องเตือนตัวเองด้วยว่า 

ผู้คนจำนวนมากทีม่ไิด้ทราบถงึความขดัแย้งในอดตี กย่็อมไม่เข้าใจว่าความแตกแยก 

ในเรื่องนี้จะคงอยู่ต่อไปได้อย่างไร



หยั�งลึก
แห่่งความห่วัง
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18. ความหวงั พร้อมด้วยความเชือ่และความรัก ประกอบขึน้เป็นคณุธรรมอนัลำ้ค่า

ของ “คณุธรรมทางเทววทิยา”  ทีแ่สดงออกถึงหัวใจหลักของชีวิตคริสตชน   (เทียบ 

1 โครินทร์. 13:13; 1 เธส ะโลนกิา 1:3) ในพลงัหนึง่เดยีวทีแ่ยกไม่ได้ของคณุธรรม

เหล่านี ้ ความหวงัเป็นคณุธรรมทีใ่ห้ทิศทางและจดุหมายในชวีติของผูมี้ความเชือ่ 

ด้วยเหตุน้ี อัครสาวกเปาโลจึงสนับสนุนให้เรา “จ้งช่่นชมยินดีในความหวัง  

จ้งมคีวามอดทนต่ิอความทก่ข์ยาก จ้งพากเพยีรในการภูาวนา” (โรม 12:12) 

แน่นอนว่าเราจำเป็นต้อง “มีความหวังมากมาย” (เทียบ โรม 15:13)  เพื่อจะได้

เป็นพยานที่น่าเชื่อถือและน่าดึงดูด ในเรื่องความเชื่อและความรักที่อยู่ในใจเรา  

และเพือ่ให้เราชืน่ชมยนิดใีนความเชือ่ และกระตอืรอืร้นในความรกัและเพือ่ให้เรา 

แต่ละคนสามารถมอบรอยยิ้ม มิตรภาพ อัธยาศัยไมตรี การรับฟังอย่างจริงใจ 

และการบริการแบบให้เปล่า โดยตระหนักว่าพระจิตของพระเยซูเจ้าจะทรง 

กระทำให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นเมล็ดพันธุ์อันอุดมแห่งความหวังสำหรับผู้ที่ได้รับ 

อย่างไรก็ตาม อะไรคือรากฐานแห่งความหวังของเรา เพื่อทำความเข้าใจเรื่องนี ้

ให้เราหยดุและใคร่ครวญถงึ “เหตผุลแห่งความหวังของเรา” (เทียบ 1 เปโตร. 3:15) 

19. “ข้าพเจ้าเชื่อในชีวิตนิรันดร” [12] ความเชื่อของเรายืนยันเช่นนี้ ความหวัง 

ของคริสตชนมีรากฐานสำคัญในคำเหล่านี้ เพราะความหวังคือ “คุณธรรม 

ทางเทววิทยาทีเ่ราปรารถนา... ชวีตินรินัดรคอืความสขุของเรา” [13] สภาสงัคายนา 

วาติกันครั้งที่สองกล่าวถึงความหวังว่า “เมื่อขาดการค้ำจุนจากสวรรค์ และ

ขาดความหวังในชีวิตนิรันดร ศักดิ์ศรีของมนุษย์ก็ขาดหายไป ดังที่เราเห็น 

บ่อยครั้งในปัจจุบัน และปัญหาชีวิต ความตาย ความรู้สึกผิดและความทุกข์

ทรมานยังไม่พบทางออก ดังนั้น ผู้คนจึงมักตกอยู่ในความสิ้นหวัง” [14] อย่างไร

ก็ตาม ด้วยคุณธรรมแห่งความหวัง เราได้รับการช่วยให้รอดพ้น เราสามารถมอง

ดูกาลเวลาที่ผ่านไปอย่างมั่นใจว่า ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและของเราเอง 

แต่ละคน ไม่ได้ถูกกำหนดให้ถึงทางตันหรือตกในหุบเหวอันมืดมน แต่มุ่งไป 
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ยังการพบพระเจ้าแห่งพระสิริรุ่งโรจน์ ด้วยเหตุนี้ เราจึงดำเนินชีวิตโดยหวัง 

ในการเสดจ็กลบัมาของพระองค์ และหวงัว่าจะมชีวีติอยูใ่นพระองค์ตลอดไป ด้วย 

จติวญิญาณนี ้เราจงึอธษิฐานภาวนาอย่างจรงิใจด้วยบทภาวนาของครสิตชนยคุแรก  

ซึ่งใช้คำสุดท้ายในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์คือ “ข้าแติ่พระเยซู้ องค์พระผ้้เป็็นเจ้้า 

เชิญเสัด็จ้มาเถิด” (วิวรณ์. 22:20)

20. การส้ินพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า เป็นหัวใจ 

ของความเชื่อและเป็นรากฐานความหวังของเรา นักบุญเปาโลกล่าวอย่าง

กระชับโดยใช้กริยาส่ีคำว่า “ข้าพเจ้้ามอบธรรมป็ระเพณีสัำคัญที่สั่ด 

ให้กบัท่าน เป็็นธรรมป็ระเพณีทีข้่าพเจ้้าได้รบัมาอกีทอดหนึง่ คอ่พระครสิัติเจ้้า 

ได้สัิ้นพระชนม์เพราะบาป็ของเรา ติามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภูีร์  และทรง

ถ้กฝัังไว้ พระองค์ทรงกลับค่นพระชนมชีพในวนัทีส่ัามติามความในพระคมัภูร์ี  

ทรงแสัดงพระองค์แก่เคฟาสั แล้วจ้งึทรงแสัดงพระองค์แก่อคัรสัาวกสับิสัองคน” 

(1 โครินทร์ 15:3-5) พระคริสตเจ้าสิ้นพระชนม์ ทรงถูกฝึังไว้ ทรงกลับคืน 

พระชนมชีพ และทรงแสดงพระองค์ เพือ่เหน็แก่เรา พระเยซเูจ้าทรงมปีระสบการณ์ 

เรื่องความตาย แต่ความรักของพระบิดาทรงยกพระองค์ข้ึนด้วยอำนาจ 

ของพระจิตเจ้า และทรงทำให้ความเป็นมนุษย์ของพระองค์เป็นผลแรกแห่ง

ความรอดนิรันดร์ของเรา ความหวังของคริสตชนประกอบด้วยสิ่งนี้คือ ในการ

เผชิญกับความตายซึ่งดูเหมือนเป็นจุดจบของทุกสิ่ง เรามีความมั่นใจว่า ในศีล

ล้างบาป เราได้รับ “ชีวิต” โดยอาศัยพระหรรษทานของพระคริสตเจ้า “ชีวิต

ได้เปลี่ยนไป หาได้สิ้นสุดไม่” ตลอดไป [15] เราถูกฝึังพร้อมกับพระคริสตเจ้า 

ในศีลล้างบาป  และในการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ เราได้รับของขวัญ

แห่งชีวิตใหม่ที่ทลายกำแพงแห่งความตายลง เปิดเส้นทางสู่นิรันดรภาพ

 ความเป็นจริงของความตาย ซึ่งเป็นการแยกจากผู้ท่ีเรารักท่ีสุด 

อย่างเจ็บปวดนั้น ไม่สามารถบรรเทาลงได้ด้วยคำพูดไพเราะที่ว่างเปล่า อย่างไร
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ก็ตาม ปีศักดิ์สิทธ์ิเปิดโอกาสให้เราได้ชื่นชมสิ่งใหม่ ๆ ด้วยความกตัญญูู

อันย่ิงใหญ่ ของขวัญแห่งชีวิตใหม่ท่ีเราได้รับในศีลล้างบาป ชีวิตที่สามารถ

เปลี่ยนแปลงความเจ็บปวดของความตาย ในบริบทของปีศักดิ์สิทธิ์นี้ เป็นเรื่อง

สมควรที่จะไตร่ตรองว่ามีการเข้าใจธรรมล้ำลึกนี้ต้ังแต่ศตวรรษแรกสุดในชีวิต

ของพระศาสนจักร เช่น ประเพณีการสร้างอ่างล้างบาปเป็นรูปแปดเหล่ียม 

และในปัจจุบัน เรายังคงได้เห็นอ่างล้างบาปแบบโบราณที่รักษารูปแบบนี้ไว ้

เหมือนที่มหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน ในกรุงโรม ส่ิงนี้มีจุดมุ่งหมาย 

เพือ่เป็นเครือ่งหมายแห่งการรบัศลีล้างบาป คอืรุง่อรณุของ “วนัทีแ่ปด” วนัแห่ง 

การกลับคืนพระชนม์ชีพ วันพิเศษเหนือวันเวลาธรรมดาที่ผ่านไปทุกสัปดาห์ 

เปิดวงจรเวลาสูม่ติแิห่งนรินัดรภาพ นีค่อืเป้าหมายของเราในการจาริกแสวงบญุ 

บนแผ่นดินนี้  (เทียบ โรม. 6:22) 

 ประจกัษ์พยานทีน่่าเชือ่ถอืทีส่ดุของความหวงันี ้มาจากบรรดามรณสกัข ี

ที่มั่นคงในความเชื่อของพวกเขาที่มีต่อพระคริสตเจ้า ผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ 

พวกเขายอมสละชีวิตบนโลกนี้ แทนที่จะทรยศต่อพระเจ้า บรรดามรณสักขี 

ผู ้ยืนยันชีวิตน้ันมีอยู ่มากมายในทุกยุคทุกสมัย ไม่มีวันส้ินสุด และอาจมี

จำนวนมากขึ้นในสมัยของเรา เราจำเป็นต้องรักษาประจักษ์พยานของพวกเขา 

เพื่อทำให้ความหวังของเราบังเกิดผล  

 บรรดามรณสักขีท่ีมาจากประเพณีคริสตชนที่แตกต่างกัน ต่างเป็น

เมลด็พนัธุแ์ห่งเอกภาพ เพราะพวกเขาได้แสดงออกถงึความเป็นสากลของการหลัง่ 

โลหิต ข้าพเจ้าหวังอย่างยิ่งว่าปีศักดิ์สิทธิ์นี้ จะรวมวันฉลองคริสตศาสนสัมพันธ์

สากลด้วย เพื่อให้ประจักษ์พยานของบรรดามรณสักขีเหล่านี้ปรากฏเด่นชัด

มากยิ่งขึ้น  

21. ถ้าเช่นน้ัน หลังจากความตายเราจะเป็นอย่างไร พร้อมกับพระเยซูเจ้า 

เราจะพบชีวิตนิรันดร ในความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ เหมือน
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เราได้พิศเพ่งรำพึง และมีส่วนร่วมในความรักอันไม่สิ้นสุดของพระองค์ตลอดไป 

ทุกสิ่งที่เราประสบด้วยความหวังในเวลานี้ เราจะได้เห็นในความเป็นจริง 

ซึ่งเตือนให้เรานึกถึงคำกล่าวของนักบุญออกัสตินที่ว่า “เมื่อข้าพเจ้าเป็นหนึง่

เดียวกบัพระองค์ตลอดทัง้ชวีติ จะไม่มีความเจบ็ปวดอกีต่อไป ไม่ต้องทำงานหนัก 

ชีวิตของข้าพเจ้าจะมีชีวิตชีวา เพราะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยพระองค์” [16]

สิ่งที่จะบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวนี้คือความสุข ความสุข

คือกระแสเรียกของมนุษย์ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับทุกคน

 แต่ความสุขคืออะไร ความสุขที่เรารอคอยและปรารถนาคืออะไร 

มิใช่ความสุขชั่วคราว ความพอใจชั่วขณะหนึ่ง ซึ่งเมื่อประสบแล้วก็ทำให้เรา

ปรารถนาต่อไปอีก เป็นภารกิจที่สิ้นหวัง ทำให้จิตใจของเราไม่อิ่มและว่างเปล่า

มากขึน้ เราปรารถนาที่จะมคีวามสขุในสิง่ทีจ่ะทำให้เราเบ่งบานน่ันกค็อื ความรัก 

เพือ่วา่เราจะสามารกลา่วไดต้ัง้แตบ่ดันีว้า่ ฉนัไดร้บัความรกั ดงันัน้ ฉนัจึงดำรงอยู ่

และฉันจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปในความรักท่ีไม่ทำให้ผิดหวัง เป็นความรักที่ไม่มี

อะไรมาพรากไปได ้ใหเ้ราฟงัวาจาของอคัรสาวกทีว่า่ “เพราะขา้พเจ้า้เช่อ่มัน่วา่ 

ไม่ว่าความติายหร่อชีวิติ ไม่ว่าท้ติสัวรรค์หร่อผ้้มีอำนาจ้ป็กครอง ไม่ว่า

ป็ัจ้จ้่บันหร่ออนาคติ  ไม่ว่าฤทธิ�อำนาจ้ใดหร่อความสั้ง ความลึก ไม่มีสัรรพสัิ่ง 

ใด ๆ   จ้ะพรากเราได้จ้ากความรักของพระเจ้้า ซูึ่งป็รากฏในพระคริสัติเยซู้ 

องค์พระผ้้เป็็นเจ้้าของเรา” (โรม 8:38-39)

22. ความจริงอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตนิรันดร คือการพิพากษา 

ของพระเจ้า ทัง้ในช่วงสดุท้ายของชวีติแต่ละคน และในตอนท้ายของประวัตศิาสตร์ 

ศิลปินมักพยายามวาดภาพน้ี เรานึกถึงผลงานช้ินโบแดงของไมเคิลแองเจโล  

ในโบสถ์น้อยซิสทีน ท่ีดำเนินตามความคิดทางเทวศาสตร์ในสมัยนั้น     และมี 

จดุมุ่งหมายเพือ่สร้างความรูสึ้กอัศจจรย์ใจแก่ผูท้ีช่มภาพนี ้เป็นการดีทีต้่องเตรยีมตวั 

อย่างมีสติและถ่อมตน สำหรับช่วงเวลาที่ชีวิตของเราจะถูกพิพากษา ในเวลา
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เดียวกัน เราต้องทำเช่นนี้เสมอในมุมมองของความหวัง ซ่ึงเป็นคุณธรรม 

เทวศาสตร์ที่ค้ำจุนชีวิตของเรา และปกป้องเราจากความกลัวอันไร้เหตุผล  

การพพิากษาของพระเจ้า ผูท้รงเป็นความรัก (เทยีบ 1 ยอห์น. 4:8.16) ตัง้อยูบ่น 

พื้นฐานของความรักอย่างแน่นอน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราได้ทำหรือ

ไม่ได้ทำกับบุคคลท่ีอยู่ในความจำเป็น ในบรรดาผู้คนที่พระคริสต์ประทับอยู ่

(เทียบ มัทธิว. 25:31-46) แน่อนว่า เรากล่าวถึงการพิพากษาที่ไม่เหมือนการ

ปฏิบัติตามแบบศาลของมนุษย์ แต่เป็นเรื่องที่ควรเข้าใจว่าเป็นสายสัมพันธ์แห่ง 

ความจริงกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรัก และกับตัวเองในธรรมล้ำลึก 

แห่งพระเมตตาอันศักดิ์สิทธิ์ท่ีไม่อาจหยั่งรู้ได้ พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระองค์

ทรงกระทำเช่นนี้เพ่่อสัอนป็ระชากรของพระองค์ว่า ผ้้ชอบธรรมติ้องรัก

เพ่่อนมน่ษย์ พระองค์ป็ระทานความหวังเติ็มเป็ี �ยมแก่บรรดาบ่ติร

ของพระองค์ว่า เม่่อเขาทำบาป็แล้ว พระองค์ก็ป็ระทานโอกาสัให้เขา

กลับใจ้... เม่่อติัดสัินผ้้อ่่น ข้าพเจ้้าทั้งหลายจ้ะติ้องระลึกถึงพระทัยดีของ

พระองค์ และเม่่อข้าพเจ้้าทั้งหลายจ้ะถ้กพิพากษาติัดสัิน  ก็จ้ะมีความหวัง

ว่าจ้ะได้รับพระเมติติาของพระองค์”    (ปรีชาญาณ 12:19.22)    พระสนัตะปาปา 

เบเนดิกต์ที่ 16 ตรัสว่า “ในช่วงเวลาแห่งการพิพากษานั้น เราจะได้พบและ

ซึมซับพลังแห่งความรักของพระองค์อันท่วมท้น เหนือสิ่งชั่วร้ายทั้งในโลกและ

ในตัวเรา ความทุกข์ทรมานของความรักจะกลายเป็นความรอดพ้นและความ

ยินดีของเรา” [17]

 การพิพากษาจึงเกี่ยวข้องกับความรอดที่เราหวังไว้ และพระเยซูเจ้า

ทรงมีชัยชนะเพื่อเรา โดยอาศัยการสิน้พระชนม์ และการกลบัคนืพระชนมชพี

ของพระองค์ ซึง่หมายถงึการนำเราไปสูก่ารพบกับพระเจ้าตลอดไป ความชัว่ร้าย 

ที่เราได้กระทำนั้นไม่อาจซ่อนเร้นได้ จำเป็นต้องได้รับการชำระให้บริสุทธิ์  

เพื่อให้ได้พบความรักของพระเจ้าตลอดไป ดังนั้น เราจึงเริ่มเห็นความจำเป็น

ของการอธิษฐานภาวนา เพื่อทุกคนที่สิ้นสุดการจาริกแสวงบุญในโลกแล้ว 
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ความเป็นหนึ่งเดียวของเราในการภาวนาวิงวอน ซึ่งมีผลโดยอาศัยการร่วมเป็น

หนึ่งเดียวของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ และความผูกพันที่มีร่วมกัน ทำให้เราเป็นหนึ่ง

เดียวกันในพระคริสตเจ้า ผู้ทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือสิ่งสร้างทั้งปวง ด้วยพลัง

แห่งการอธษิฐานภาวนา พระคณุการณุย์ปีศกัดิส์ทิธิจ์งึมจีุดมุ่งหมายในลักษณะ

เฉพาะสำหรับผู้ที่ล่วงหน้าไปก่อนเราแล้ว เพื่อให้พวกเขาได้รับพระเมตตา 

เต็มเปี�ยม

23. แท้จริงแล้ว พระคุณการุณย์เป็นหนทางหนึ่งในการค้นพบธรรมชาติ

แห่งพระเมตตาของพระเจ้า อันไร้ขอบเขต ในสมัยก่อน คำว่า “พระเมตตา” และ 

“พระคุณการุณย์” สามารถใช้แทนกันได้ เป็นการแสดงออกถึงความบริบูรณ์

แห่งการให้อภัยของพระเจ้า ซึ่งไม่มีขอบเขต ศีลอภัยบาปทำให้เรามั่นใจว่า

พระเจ้าทรงลบล้างบาปของเรา เรามีประสบการณ์เช่นนั้น ถ้อยคำในบทเพลง

สดุดีทรงพลังและปลอบประโลมใจ “พระองค์ป็ระทานอภูัยความผิดทั้งหลาย

ของท่าน ทรงรักษาโรคภูัยทั้งป็วงของท่าน ทรงช่วยชีวิติของท่านให้พ้น 

จ้ากเหวลึก ป็ระทานความรักมั่นคงและพระเมติติาเป็็นดังมงก่ฎแก่ท่าน… 

พระเจ้้าทรงพระกร่ณาและทรงเมติติาสังสัาร กริ้วช้า ทรงความรักมั่นคง

อย่างเติ็มเป็ี�ยม… พระองค์ไม่ทรงป็ฏิบัติิติ่อเราติามที่บาป็ของเราสัมควร 

จ้ะได้รับ ไม่ทรงติอบแทนเราให้สัาสัมกับความผิดของเรา ท้องฟ้าสั้งกว่า

แผ่นดินเพียงใด ความรักมั่นคงของพระองค์ติ่อผ้้ยำเกรงพระองค์ก็ยิ่งใหญ่

เพียงนั้น ติะวันออกห่างไกลจ้ากติะวันติกเท่าใด พระองค์ก็ทรงกันความผิด

ของเราออกไป็ห่างไกลจ้ากเราเท่านั้น” (สดุดี 103:3-4,8,10-12) 

 ศีลแห่งการคืนดี ของประทานฝึ่ายวิญญาณอันงดงาม เป็นก้าวสำคัญ

และเป็นพื้นฐานในการเดินทางของเราด้วยความเชื่อ ในศีลอภัยบาป เรายอมให้ 

พระเจ้าทรงลบล้างบาปของเรา รักษาใจของเรา เลี้ยงดูเรา และโอบกอดเรา 

เพื่อให้พระองค์เผยพระพักตร์อันอ่อนโยนและเมตตากรุณาของพระองค์แก่เรา 
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ไม่มีวิธีใดที่จะรู้จักพระเจ้าได้ดียิ่งไปกว่าการยอมให้ตนเองคืนดีกับพระเจ้า 

(เทียบ 2 โครินทร์. 5:20) และลิ้มรสการให้อภัยของพระองค์ เราจงอย่าละเลย 

การสารภาพบาป แต่ให้ค้นพบความงามของศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเยียวยารักษา 

และความชื่นชมยินดี เป็นความงามของการให้อภัยบาป

 ดงัทีเ่ราทราบจากประสบการณ์ส่วนตวัว่า บาปทุกประการ “ทิง้ร่องรอยไว้” 

บาปมผีลพวงตดิตามมา ไม่เพยีงแต่ผลจากความผดิภายนอกท่ีเรากระทำเท่านัน้ 

แต่ยงัมผีลภายในด้วย ตราบเท่าที ่“บาปทุกประการ แม้จะเป็นบาปเบา ย่อมนำมา 

ซึ่งความผูกพันกับสิ่งสร้างอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งต้องชำระล้างให้บริสุทธิ์ในชีวิต 

บนแผ่นดนิโลก หรอืหลงัความตายในสถานะทีเ่รยีกว่าไฟชำระ” [18] ในความเป็น 

มนุษย์ที่อ่อนแอและโน้มเอียงในทางไม่ดี ย่อมมีผลของบาปที่ยังคงเหลืออยู่บ้าง 

สิง่เหล่านีจ้ะถูกลบล้างด้วยพระคณุการณุย์ อาศยัพระหรรษทานของพระครสิตเจ้า 

ดังที่นักบุญพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ทรงบันทึกไว้ว่า “พระองค์เองทรงเป็น 

‘พระคณุการณุย์’ ของเรา” [19] ทางสนัตะสำนกัจะออกกฏเกณฑ์และแนวทาง 

ในการรับพระคุณการุณย์ และทำให้การรับพระคุณการุณย์ในปีศักด์ิสิทธิ์นี้

เกิดผลฝึ่ายจิตวิญญาณมากที่สุด 

 ประสบการณ์แห่งการให้อภัยเช่นน้ี ย่อมเป็นการเปิดใจและความ

คิดของเราต่อความจำเป็นในการให้อภัยผู้อ่ืนด้วยเช่นกัน การให้อภัยมิได้

เปลี่ยนแปลงอดีต และไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้ แต่ช่วยให้เรา

สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตและใช้ชีวิตท่ีแตกต่างได้ ปราศจากความโกรธ 

ความเกลียดชัง และความอาฆาตพยาบาท การให้อภัยทำให้อนาคตสดใสขึ้น 

ซึ่งช่วยให้เราย้อนมองดูอดีตด้วยสายตาท่ีแตกต่าง มีความสงบมากขึ้น แม้ว่า

ยังคงมีร่องรอยน้ำตาในอดีต

 สำหรับปีศักดิ์สิทธิ์ครั้งล่าสุดนี้ ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ธรรมทูต 

แห่งพระเมตตาดำเนินการสานต่อพนัธกจิอนัสำคญัยิง่ ขอให้พวกเขาปฏิบติัพนัธกิจนี้ 
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ด้วยการฟ้�นฟูความหวังและมอบการให้อภัยในช่วงปีศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาถึงนี้  

เม่ือใดกต็ามทีค่นบาปมาหาพวกเขาด้วยใจทีเ่ปิดกว้างและด้วยใจทีส่ำนกึผดิ ขอให้ 

บรรดาธรรมทูตเหล่านี้เป็นท่ีมาแห่งการคืนดี และเป็นกำลังใจในการมองดู 

อนาคตด้วยความหวงัทีไ่ด้รบัแรงบันดาลใจจากพระเมตตาของพระบิดา ข้าพเจ้า

ขอสนับสนุนให้พระสังฆราชใช้ประโยชน์จากพันธกิจอันล้ำค่าของพวกท่าน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการส่งบรรดาธรรมทูตเหล่านี้ไปยังทุกแห่งที่ความหวัง

ถูกทดสอบอย่างหนัก อาทิ ในเรือนจำ ในโรงพยาบาล และสถานที่ซึ่งศักดิ์ศรี

ของผู้คนถูกละเมิด ความยากจนมีอยู่มากมายและความเสื่อมโทรมของสังคม

ก็แพร่หลาย ในปีศักดิ์สิทธิ์นี้ ขออย่าให้ใครต้องพลาดโอกาสที่จะได้รับการให้

อภัยและการปลอบประโลมจากพระเจ้า

24. เราพบประจักษ์พยานสูงสุดแห่งความหวังในพระมารดาของพระเจ้า 

ในพระแม่มารีย์ เราเข้าใจได้ว ่าความหวังนั้นไม่ใช่การมองโลกในแง่ดี 

แบบไร้เดียงสา แต่เป็นของขวัญแห่งพระหรรษทาน ท่ามกลางความเป็นจริง

ของชีวิต เหมือนแม่ทุกคน ทุกครั้งที่พระแม่มารีย์มองดูพระบุตรของพระแม่  

พระแม่คิดถึงอนาคตของพระบุตร แน่นอนว่าพระแม่ยังคงครุ่นคิดถึงคำกล่าว 

ของผูเ้ฒา่สเิมโอน ท่ีกล่าวแก่พระแม่ในพระวิหารว่า “พระเจ้้าทรงกำหนด 

ให้ก่มารนี้ เป็็นเหติ่ให้คนจ้ำนวนมากในอิสัราเอลติ้องล้มลง หร่อล่กข้ึน 

และเป็็นเคร่่องหมายแห่งการติ่อติ้าน เพ่่อความในใจ้ของคนจ้ำนวนมาก 

จ้ะถ้กเป็ิดเผย สั่วนท่าน ดาบจ้ะแทงทะล่จ้ิติใจ้ของท่าน”  (ลูกา 2:34-35)  ที่เชิง 

กางเขน พระแม่ทรงร่วมความทกุข์ทรมานและการสิน้พระชนม์ของพระเยซูเจ้า 

พระบุตรผู้บริสุทธ์ิ อย่างไรก็ตาม แม้จะท่วมท้นด้วยความโศกเศร้า พระแม ่

ยังทรงรื้อฟ้�น “คำตอบรับ” ของพระแม่อีกครั้ง โดยไม่เคยทรงละทิ้งความหวัง 

และความวางใจในพระเจ้า ด้วยหนทางน้ี พระนางมารีย์ทรงร่วมในงาน 

เพือ่ประโยชน์ของเราทัง้หลาย ตามคำทำนายทีพ่ระบตุรของนางได้ทรงกล่าวไว้ว่า 
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“บต่ิรแห่งมน่ษย์จ้ะต้ิองรบัการทรมานอย่างมาก จ้ะถก้บรรดาผ้อ้าวโ่สั มหาสัมณะ 

และธรรมาจ้ารย์ป็ฏิเสัธไม่ยอมรับ  และจ้ะถ้กป็ระหารชีวิติ แติ่สัามวัน 

ติ่อมา จ้ะกลับค่นชีพ” (มาระโก 8:31) ในความทุกข์ระทมที่ถวายด้วย 

ความรกันัน้ พระนางมารย์ีทรงกลายเป็นมารดาของเราเป็นมารดาแห่งความหวงั 

มิใช่เรื่องบังเอิญที่ความศรัทธาของผู้คนนิยมเรียกพระนางว่า สแตลลา มารีส 

ซึง่เป็นพระนามทีส่ือ่ถงึความหวงัอนัแน่นอนท่ามกลางพายใุนชวีตินี ้ พระมารดา 

ของพระเจ้าเสด็จมาช่วยเหลือ ทรงค้ำจุนเรา และกระตุ้นให้เราพากเพียรด้วย

ความหวังและความไว้วางใจ

 ในเรื่องนี้ ข้าพเจ้าขอประกาศว่า ในปี 2031 สักการสถานแม่พระ 

แห่งกัวดาลูเป ในกรุงเม็กซิโก กำลังเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ 500 ป ี

แห่งการประจักษ์ครั้งแรกของแม่พระ โดยผ่านทาง ฮวน ดิเอโก้ พระมารดา 

ของพระเจ้าได้ทรงนำสารแห่งความหวังท่ีเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งมาสู่ผู้แสวงบุญ

และผู้มีความเชื่อทุกคน   “แม่มาที่นี่ แม่ไม่ใช่มารดาของพวกท่านหรือ”   [20]    สารนี้ 

ยังคงประทับอยู่ท่ามกลางสักกการสถานของแม่พระหลายแห่งทั่วโลก ณ ที่ซึ่ง

ผู้แสวงบุญนับไม่ถ้วนมอบความไว้วางใจในพระมารดาผู้ศักด์ิสิทธิ์ของพระเจ้า 

รวมทั้งความกังวล ความเศร้าโศก และความหวังของพวกเขาด้วย ในช่วง 

ปีศักดิ์สิทธิ์นี้ ขอให้สักการสถานศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ เป็นสถานที่แห่งการต้อนรับ

และเป็นพื้นที่พิเศษ เพื่อให้ความหวังเกิดขึ้นใหม่ ข้าพเจ้าส่งเสริมให้ผู้แสวงบุญ 

ทุกคนที่เดินทางไปกรุงโรม ใช้เวลาสวดภาวนา ณ สักการสถานของแม่พระ 

ในเมือง เพ่ือถวายเกียรติแด่พระแม่และขอความคุ้มครอง ข้าพเจ้ามั่นใจว่า

ทุกคน โดยเฉพาะผู ้ทุกข์ทรมานและผู ้ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด  

จะสัมผัสได้ถึงความใกล้ชิดของพระแม่มารีย์ พระมารดาที่รักยิ่ง ผู้ไม่เคยทอด

ทิ้งลูก ๆ และทรงเป็น “เครื่องหมายแห่งความบรรเทาใจและความความหวังที่

มั่นคงแน่นอน” สำหรับประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า [21]
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25. ในการเดินทางของเราสู่ปีศักดิ์สิทธิ์ ให้เรากลับมาทีพ่ระคมัภร์ี และ

ตระหนกัว่าพระคมัภร์ีกล่าวแก่เราในถ้อยคำเหล่านีค้อื “เพ่อ่ให้เราซ่ึูงหนทีก่ข์ภูยั 

มีกำลังใจ้อย่างแรงกล้าที่จ้ะยึดมั่นในความหวังเบ่้องหน้า พระสััญญาและ

คำป็ฏิญาณจ้ะไม่เป็ลี่ยนแป็ลง เพราะพระเจ้้าทรงม่สัาไม่ได้  เรามีความหวังนี้ 

เป็็นดังสัมอเร่อท่ีม่ันคงป็ลอดภูัยสัำหรับชีวิติ ความหวังดังกล่าวผ่านม่าน

เข้าไป็ถึงห้องภูายในพระวิหาร ที่พระเยซู้เจ้้าเสัด็จ้ล่วงหน้าเข้าไป็ก่อนแล้ว

เพ่่อเรา” (ฮีบรู 6:18-20) ถ้อยคำเหล่านี้เป็นกำลังใจที่เข้มแข็งสำหรับเรา เพื่อ

มิให้เราสูญเสียความหวังท่ีเราได้รับ เพื่อท่ีจะยึดมั่นในความหวังนั้น และพบ

ที่ลี้ภัยและพละกำลังของเราในองค์พระเจ้า ภาพของสมอเรือมีความหมาย

คมคาย ช่วยให้เราตระหนักถึงความมั่นคงและปลอดภัยในจิตวิญญาณของเรา 

ท่ามกลางกระแสน้ำท่ีปั�นป่วนในชีวิต หากเราวางใจในองค์พระเยซูเจ้า พายุ

ที่โจมตีเรานั้นจะไม่มีวันชนะเราได้ เพราะเรายึดมั่นในความหวัง อันเกิดจาก 

พระหรรษทานที่ช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตในพระคริสตเจ้า เอาชนะบาป 

ความกลัว และความตายได้ ความหวังน้ีซึ่งเปลี่ยนแปลงความสุขชั่วขณะ

ในชีวิต และการบรรลุเป้าหมายในทันที ทำให้เราอยู่เหนือการทดลองและ

ความยากลำบากต่าง ๆ  และเป็นแรงบันดาลใจให้เรามุ่งหน้าต่อไป โดยไม่ละ 

สายตาจากความยิ่งใหญ่ในเป้าหมายแห่งสวรรค์ที่เราได้รับเรียก

 ปีศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาถึงนี้ จะเป็นปีศักดิ์สิทธิ์ท่ีเปี �ยมด้วยความหวัง 

อันไม่จืดจาง เป็นความหวังที่เรามีต่อพระเจ้า ขอให้ความหวังนี้ช่วยให้เราฟ้�นฟู 

ความไว้วางใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราปรารถนาในพระศาสนจักรและในสังคม ใน

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ระหว่างประเทศ และในภารกิจของเรา เพื่อส่ง

เสริมศักดิ์ศรีของทุกคน และเคารพต่อสิ่งสร้าง ซึ่งเป็นของขวัญจากพระเจ้า 

ขอประจักษ์พยานของผู้มีความเชื่อ ได้เป็นเชื้อแป้งแห่งความหวังที่แท้จริง

สำหรับโลกของเรา  และเป็นผู้เบิกทางฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ 

(เทียบ 2 เปโตร. 3:13) ณ ที่ซึ่งบุรุษและสตรีจะดำรงอยู ่ในความยุติธรรม 
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และความสอดคล้องกลมกลืน ในความหวังอันเปี�ยมสุข เมื่อคิดถึงพระสัญญา

ของพระเจ้าที่สำเร็จเป็นจริง 

 ขอให้เราก้าวเข้าสูค่วามหวงันี ้ โดยอาศยัการเป็นประจกัษ์พยานของเรา 

ขอให้ความหวังแพร่กระจายไปยังทุกคนที่แสวงหาอย่างใจจดใจจ่อ ขอให้ 

วิถีการดำเนินชีวิตของเรากล่าวแก่พวกเขาด้วยพระวาจาที่ว่า “จ้งมีความหวัง

ในองค์พระผ้้เป็็นเจ้้าเถิด จ้งเข้มแข็ง จ้งทำใจ้กล้า จ้งมีความหวังในองค์ 

พระผ้้เป็็นเจ้้าเถิด” (สดุดี 27:14) ขอให้พลังแห่งความหวังเติมเต็มวันเวลา 

ของเรา เช่นเดยีวกบัทีเ่รารอคอยการเสด็จมาขององค์พระเยซูครสิตเจ้าด้วยความ 

มั่นใจ พระองค์ผู้ทรงได้รับการสรรเสริญและพระสิริรุ่งโรจน์ บัดนี้และตลอด

นิรันดร

ให้้ไว้้ ณ กรุุงโรุม มห้าว้ิห้ารุนัักบุุญยอห้์นั ลาเตรุันั 

ว้ันัที่่� 9 พฤษภาคม 2024 

สมโภชการุเสด็็จขึ้้�นัส่�สว้รุรุค์ขึ้องพรุะเยซู่ครุิสต์ องค์พรุะผู้่้เป็็นัเจ้าขึ้องเรุา

ในัป็ี 2024 สมณสมัยที่่�สิบุสองขึ้องขึ้้าพเจ้า

พรุะสันัตะป็าป็าฟรุังซูิส
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